

สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

ชื่อเรื่อง	แผน Circular Economy Package ของสหภาพยุโรป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	คณะกรรมการธิการสหภาพยุโรป
ประเทศเจ้าของเรื่อง	สหภาพยุโรป
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	-
ระยะเวลาของการบังคับใช้	-
สาระสำคัญ	<p>EU ได้ทำการประกาศแผน Circular Economy Package ขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2561 หรือเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว จุดประสงค์ของแผนดังกล่าวคือการร่วมผลักดันให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีความยั่งยืนมากขึ้นผ่านการดำเนินการ Circular Economy Action Plan รายละเอียดของแผนดังกล่าวโดยรวมได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ยุทธศาสตร์จัดการพลาสติก EU Strategy for Plastics in the Circular Economy ที่ครอบคลุมทั้งสหภาพยุโรป ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงการออกแบบ การใช้สอย และการนำมาใช้อีกครั้งของผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมุ่งดำเนินการให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ทั้งหมดภายในปี 2573 การผลักดันข้อเสนอที่เกี่ยวกับการดำเนินการของท่าเรือ (Port reception facilities) เพื่อเป็นการผลักดันลดการรั่วไหลของพลาสติกไปสู่สิ่งแวดล้อม และท้องทะเล รวมทั้งการรายงานผลกระทบของ oxo-degradable พลาสติก ต่อสิ่งแวดล้อม การนำเสนอต่อที่ประชุมผลการประเมินแนวทางการดำเนินการกรอบกฎหมายด้านสารเคมี ผลิตภัณฑ์และของเสีย (Legislation on the interface between chemical, product, and waste) การจัดทำกรอบการติดตามผลการดำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน ในระดับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยสิบตัวชี้วัดในแต่ละภาคส่วน เช่น การผลิต การบริโภค การจัดการของเสียและทรัพยากร การลงทุน การจ้างงาน รวมไปถึงด้านนวัตกรรม
	การจัดทำรายงานทรัพยากรที่มีความสำคัญและเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เน้นผลกระทบในการนำเอาวัตถุติด 27 ประเภทมาใช้ซ้ำภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ	ทุกประเทศ

<p>ผลกระทบ</p>	<p>แผน Circular Economy Package ของอียูมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงคือเรื่องแผนยุทธศาสตร์การจัดการกับพลาสติก ที่ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561สหภาพยุโรปได้ตั้งเป้าหมายในการรีไซเคิลพลาสติกภายใน EU ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี 2573 และลดการใช้ถุงพลาสติกจาก 90 ถุงต่อคนในหนึ่งปีให้เป็น 40 ถุงภายในปี 2569</p> <p>แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวของ EU สอดคล้องกับนโยบายของไทย เนื่องจากไทยมีแผนแม่บทการบริหารขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2559-2564 ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นกรอบและกำหนดทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ โดยมีมาตรการเพื่อจัดการขยะทะเล และตั้งเป้าหมายระยะยาวตั้งแต่ปี 2558-2573 ในการลดขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งส่วนใหญ่มีที่มาจากบนบก ให้ได้ 0.06-0.16 ล้านตันต่อปี และมีการจัดทำพื้นที่ต้นแบบในการห้ามใช้ขยะพลาสติกโดยให้ใช้วัสดุอื่นทดแทน เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากอันดับที่ 6 ของโลกจากการจัดอันดับประเทศที่มีการทิ้งขยะลงน้ำมากที่สุด อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นโอกาสทางธุรกิจในการเปลี่ยนไปสู่ทิศทางการค้าแบบยั่งยืน ช่วยประหยัดต้นทุน และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทในการปกป้อง</p>
<p>การปฏิบัติให้สอดคล้อง</p>	<p>จากการที่ยุทธศาสตร์การจัดการพลาสติกของอียูที่มีการกำหนดลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) และจำกัดการใช้ไมโครพลาสติกแบบเจตนา ส่งผลให้เป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัว เริ่มตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้พลาสติกจากการรีไซเคิลมากยิ่งขึ้นและเน้นการออกแบบเพื่อใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุด พลาสติกที่ใช้น้ำหรือพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการใช้พลาสติกที่เปลี่ยนแปลงไป ลดการใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายแทน เช่น เส้นใยธรรมชาติที่ผลิตจากกัญชง ป่าน ปอ กาบกล้วย เป็นต้น</p>
<p>เนื้อหา</p>	<p style="text-align: center;">EN</p>